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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจ าเดือน  ธันวาคม พ.ศ.2558 

วันที่   25   ธันวาคม   2558 

 ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.   ปิดประชุมเวลา   11.10   น. 

 

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายเกษม  ถาพินิจ   นายกเทศมนตรีตําบลสันป่าตอง 

2.  นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา  รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายธนกร  อุดมพันธุ์  รองนายกเทศมนตรี 

4.  นายประเสริฐ ภาใจดี   ปลัดเทศบาล 

5.  นางสุพิน  ดาวเรือง  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

6.  นายสรกฤต  รัตนพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 

7.  นายภัทรพงศ์ จันทรต๊ิ์บ  สมาชิกสภาเทศบาล 

8.  สบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

9.  นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

10.นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาล 

11.นายสมควร  กันธาอินต๊ะ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

12.นางวลัยลักษณ์ อินชัย   สมาชิกสภาเทศบาล 

13.นางแก้วเรือน นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

14.นายนิเวศน์  เนตรคํา   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี 

15.นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 

16.จ.อ.สุวัธชัย  กลอบคํา  นายช่างไฟฟ้า 

17.นายดํารง  พ้ืนผา   ผู้อํานวยการกองคลัง 

18.นางสุภารัตน์ เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชน 

19.ว่าที ่ร.ต.สบืศักด์ิ ปัญโญ   นิติกร 

20.นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล  เจ้าพนักงานธุรการ 

21.นางอุชญา  นวรัฐ   ครูผู้ดูแลเด็ก 

22.นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
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23.นางพิมพาภรณ์ ฟองศรี   เจ้าพนักงานธุรการ 

24.นางคณิสร  ปัญโญ   เจ้าหน้าที่ธุรการ 

25.นางรพีพรรณ สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล 

26.นางลําดวน  ผดุงกิจ   หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

27.นางสาวอรทัย โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ   

 

     เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว    นายเกษม    ถาพินิจ   นายกเทศมนตรีตําบล

สันป่าตอง ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายกเทศมนตรี       ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ  ดังนี้ 

1. ในวันที่  29  ธันวาคม  2558  ถึงวันที่  4  มกราคม  2559     อําเภอ

สันป่าตองจัดต้ังจุดตรวจบูรณาการร่วมช่วงเทศกาลปีใหม่  2559   เพ่ือป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  2559  ณ บริเวณที่ว่าการ

อําเภอสันป่าตอง  (ข้างประตูทางออก)  ถนนเชียงใหม่ - ฮอด  ตําบลยุหว่า   ซึ่งในปีที่

ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัตเิหตุเป็นอันดับหน่ึง     

2. ในวันที่  31  ธันวาคม  2558   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล  ร่วมสวดมนต์ขา้มปี  ณ  วัดแสงสว่าง  เวลา  19.00 น. 

ในวันที่  1  มกราคม  2559   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  

ร่วมทําบุญตักบาตรหน้าที่ว่าการอําเภอสันป่าตอง   เวลา  06.30  น.   

3. วันน้ีนายสุพล  กันทาสม  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ประชุม  ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา  ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่   และได้แจ้ง

เร่ืองโครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์   โดยคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดได้ปรับลด

โครงการลงเหลือ  1  แห่ง  คือ  เทศบาลตําบลสันป่าตอง  จํานวนงบประมาณ   

7,000,000.-บาท ซึง่หากไดรั้บความคืบหน้าจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

 4. ในวันน้ี  วันที่  25  ธันวาคม  2558   ขอเชิญผู้บริหารเทศบาล  

ประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองทุกท่านร่วม

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน   ณ  หน้าอาคารกองคลัง  เทศบาลตําบลสัน

ป่าตอง   เวลา  12.00 น.  เป็นต้นไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายกเทศมนตรี  ขอให้ที่ประชุมตรวจสําเนารายงานการประชุม   ประจําเดือนพฤศจิกายน  

2558   ที่ไดแ้จกให้ทุกท่านไปแลว้นัน้  ท่านใดมีขอ้แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  ขอเรียน

เชิญ 

ที่ประชุม  พิจารณาร่วมก ันแล้ว ร ับรองรายงานการประช ุมประจํา เด ือน

พฤศจิกายน 2558  ประชุมเมื่อวันที่     26  พฤศจิกายน    2558 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

3.1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือกําหนด

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  (กอง

สาธารณสุขฯ) 

นายกเทศมนตรี   ขอเชิญกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

นางกัลญา  ทองแก้ว  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือกําหนด

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โดย

กองสาธารณสุขฯ  ได้รับคัดเลอืกให้เป็นผู้นําเสนอผลงาน  ซึ่งได้คัดเลือกโครงการ

จํานวน  2  โครงการ   ได้แก่  โครงการดเีดน่  และโครงการตามนโยบาย 

    โครงการพัฒนาศูนย์บรกิารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   หลักการและเหตุผล 

-เพ่ือพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   อันจะส่งผลให้

ประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค การักษาพยาบาลระดับ

ปฐมภูมิและการฟ้ืนฟูสุขภาพ ได้อยา่งทั่วถึง  ก่อให้เกิดสุขภาพดถี้วนหน้าต่อไป 

-เพ่ือพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลสันป่าตอง   ให้เกิด

ความเป็นระเบียบ เรียบรอ้ย สวยงาม ประทับใจของผู้มารับบริการ  

-นโยบายส่งเสริมและสนับสนุน  ให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพ

อย่างทั่วถึง  มีระบบการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน  เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้า      

( Health for all )  อันเป็นสวัสดิการสังคมอย่างหน่ึงที่ประชาชน    พึงได้รับอย่าง

ทั่วถึง  

-ทั้งยังเกี่ยวเน่ืองกับการกระจายอํานาจการบริหารการปกครองส่วน

ท้องถิ่น  เพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ือง  โดยประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่ได้

มาตรฐานเหลา่น้ัน  

-เทศบาลตําบลสันป่าตอง  ได้ดําเนินการเปิดศูนย์  เพ่ือให้บริการด้าน

สุขภาพและการรักษาพยาบาล  ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2547 จนถึงปันจุบัน   

สถิติผู้รับบริการ    

ปี  2555  จํานวน  1,732 ราย               ปี 2556 จํานวน 1,512 ราย          

ปี  2557  จํานวน  1,334 ราย               ปี 2558  จํานวน 1,493 ราย                  

ปี  2559  จํานวน    353  ราย   ( ณ 24 ธค. 58 )         

   สถิติโรคที่พบ 5 อันดับแรกของผู้รับบริการคือ   

             1. โรคระบบกล้ามเนือ้โครงร่าง   

              2. โรคระบบไหลเวียนโลหิต     
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              3. โรคระบบทางเดนิอาหาร    

              4. โรคระบบทางเดนิหายใจ   

              5. โรคระบบผิวหนังและเนือ้เย่ือ  

    วิธีด าเนนิการ 

    - จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการอนุมัติจากคณะผู้บริหาร  

-จัดหาวัสดุอุปกรณ์  เวชภัณฑ์ยาและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สําหรับ

ให้บรกิาร  

-จัดหาแพทย์เพ่ือมาปฏิบัติงานภายในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล

ตําบลสันป่าตอง  ทุกวันอังคาร ต้ังแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  

- ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและรักษาพยาบาลระดับปฐม

ภูมิแก่ผูรั้บบริการ  

-ประสานงาน ส่งต่อผู้ป่วย เ พ่ือรับการตรวจวิ นิจฉัยเพ่ิมเติมจาก

โรงพยาบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

-สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม  สัมมนา อบรมวิชาการเพ่ือพัฒนา

ทักษะ ความรูค้วามสามารถ  

-พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

ของผู้ป่วยและผู้มารับบรกิาร  

-สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานศูนย์พร้อมทั้งรายงานให้

ผู้บริหารทราบ  

-ติดตาม สรุป ประเมินผลการดําเนนิงาน  

งบประมาณด าเนนิการ 

งบประมาณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 255๙ ดังนี ้ 

1.วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยา  และครุภัณฑ์ทางการแพทย์    สําหรับ

ให้บริการ   ใช้งบประมาณหมวดค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จํานวน   

150,000.-บาท 

2.จ้างเหมาแพทย์  มาปฏิบั ติงานภายในศูนย์บ ริการสาธารณสุข                  

ใช้งบประมาณหมวดค่าจ้างเหมาบริการ    จํานวน 78,000.-บาท 

3. ประชุม สัมมนา อบรมวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ

ของเจ้าหน้าที่      ใช้งบประมาณ หมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       

จํานวน 50,000 บาท  
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สรุปสถิติผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ประจ าปีงบประมาณ 2558  

เดือน  

รวม
ผู้รับบรกิาร  ผู้รับบรกิาร  

CM Pop  

ผู้รับบรกิาร  อื่นๆ  
MED  SUR  เด็ก  เบิกได้  

ทั้งหมด  รายเก่า  รายใหม่  BP/HE  

ตุลาคม  147  115  108  7  32  84  28  3  20  

พฤศจิกายน  137  110  103  7  27  72  32  6  33  

ธันวาคม  125  98  93  5  27  78  23  2  17  

มกราคม  117  96  94  2  21  75  14  7  24  

กุมภาพันธ์  126  96  88  8  30  84  6  6  24  

มีนาคม  122  96  94  2  26  67  25  4  25  

เมษายน  93  68  66  2  25  59  5  4  19  

พฤษภาคม  97  76  75  1  21  56  15  5  14  

มิถุนายน  131  101  92  9  30  77  22  2  21  

กรกฎาคม  120  91  84  7  29  53  34  4  28  

สิงหาคม  137  105  98  7  32  
58  36  11  37  

กันยายน  141  121  117  4  20  95  24  2  19  

รวม  1,493  1,173  1,112  61  320  858  264  56  281  
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เดือน  

รวม
ผู้รับบรกิาร  ผู้รับบรกิาร  

CM Pop  

ผู้รับบรกิาร  อื่นๆ  
MED  SUR  เด็ก  เบิกได้  

ทั้งหมด  รายเก่า  รายใหม่  BP/HE  

ตุลาคม  138 110 105 5 28 78 25 7 19 

พฤศจิกายน  113 86 80 6 27 87 21 5 24 

ธันวาคม  102 81 77 4 21 81 17 4 28 

รวม  353 277 262 15 76 246 63 16 71 

 

   วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยาและครุภัณฑ์ทางการแพทย์  จ านวน 150,000 บาท 

            ปี 2558    เป็นเงิน   108,663.- บาท  

            ปี 2559    เป็นเงิน       3,900.-  บาท 

            ซ่อม / ซือ้ หม้อนึ่งที่ชํารุด  

       จ้างเหมาแพทย์  จ านวน 78,000 บาท 

              ปี 2558   เป็นเงิน  55,500.- บาท  

              ปี 2559   เป็นเงิน  12,000.- บาท  

       ประชุม สัมมนา อบรมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ  จ านวน 50,000 บาท 

            อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่จัดการอบรม  

   โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปี 2559  

   หลักการและเหตุผล 

- โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข   

แต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกปีละกว่า 55,000 ราย  ในประเทศ

ไทยยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้อยู่    สาเหตุเน่ืองจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ในสุนัขและแมว  

- ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันควบคุมโรค  

- นโยบายของกรมปศุสัตว์ในการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี ค.ศ.

2020 หรือ พ.ศ. 2563 ตามข้อตกลงขององค์การอนามัยโลก(WHO) และองค์การ

ควบคุมโรคระบาดสัตว์นานาชาติ (OIE)  

- ปี 2558 สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบทักท้วงเกี่ยวกับการจัดซื้อ

วัคซีน  กรมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสือเร่ืองการดําเนินงานป้องกันและ
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ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งในการประชุมร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเห็นสอดคล้องกันว่า       สามารถด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติในการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้าตามที่กฎหมายกําหนดไว้  

- เทศบาลตําบลสันป่าตอง     ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ

สันป่าตองให้เป็นเป้าหมายการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  ในพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบนและได้รับการประเมินให้เป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นระดับจังหวัด  

- เพ่ือให้การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและยกระดับ

พ้ืนที่ให้เป็นระดับ A   เทศบาลตําบลสันป่าตอง จึงได้จัดทําโครงการควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้า ประจําปี 2559 ขึน้    

- เพ่ือรณรงค์ฉีดวัคซีนและคุมกําเนิด สุนัขและแมวในเขตเทศบาล โดยเฉพาะสัตว์

เลี้ยงที่ขาดการดูแลเอาใจใส ่สุนัขและแมวเร่ร่อน ตามตลาด วัด โรงเรียนและในชุมชน  ซึ่ง

เป็นกลุม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอย่างต่อเน่ือง   

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สัตว์เลี้ยง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเน่ืองและ

ครอบคลุม ร้อยละ 80 ขึน้ไป  

 2. เพ่ือควบคุมและลดจํานวนประชากรสุนัขและแมว 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายกเทศมนตรี  ให้เร่งดําเนินการจัดซือ้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค  เพ่ือจะได้บริการประชาชนที่มา

รับบริการ  ณ  ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตําบลสันป่าตอง  ได้อยา่งสะดวก

รวดเร็ว 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา หม้อน่ึงฆ่าเชื้อโรค  เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้งานมานานแล้ว  ที่ผ่านมาได้เกิด

อุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   สําหรับหม้อน่ึงฆ่าเชื้อโรคเดิมทีจัดซื้อมาใน

งบประมาณ   19,000.-บาท    หากซ่อมแซมจะเสียงบประมาณจํานวน  

11,000.-บาท  ซึ่งเปรียบเทียบความคุ้มค่าแล้วควรจัดซือ้ใหม่ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์  ขอแก้ไขที่กองสาธารณสุขได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  เร่ืองการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ได้เน่ืองจากอ้าง

พระราชบัญญัติปศุสัตว์น้ันไมถู่กต้อง  การที่ฉดีวัคซีนได้น้ันเน่ืองจาก กรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่นออกหนังสือและคําสั่งร่วมกับกรมปศุสัตว์   ให้ตรวจสอบ

ข้อมูลให้ถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   4.1 สรุปผลมาตรการประหยัดพลังงาน  ประจําเดอืนพฤศจิกายน  2558   

(งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา   ขอสรุปการใช้พลังงานของเทศบาลดังนี้ 

   ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 

เปรียบเทียบการใช้นํ้ามันกับเดือนที่ผ่านมา  พบมีการใช้นํ้ามันลดลง   

191.85  ลติร  คิดเป็นเงินจํานวน     5,005.60  บาท    ได้ตรวจสอบการใช้

งานพบว่า ในเดอืนพฤศจิกายน  2558  มีรถยนต์ที่ไม่ไดเ้บิกวัสดุนํ้ามัน   จํานวน     

4     คัน   รายละเอียดดังนี้ 

    -รถกระบะบรรทุกนิสสัน  หมายเลขทะเบียน   2ท -5376 

    -รถบรรทุกขยะ    หมายเลขทะเบียน   83-0965 

    -รถดับเพลงิ   หมายเลขทะเบียน   6394 

    ค่าไฟฟ้า 

  เปรยีบเทียบการใช้ไฟฟ้ากับเดอืนที่ผ่านมา พบว่ามีค่าใช้ไฟฟ้าลดลง  

จํานวน  652.09  หน่วย   คิดเป็นจํานวนเงินที่ลดลง   4,435.21  บาท 
นายธนกร  อุดมพันธุ์   ปัจจุบันค่านํ้ามันถูกลงกว่าที่ผ่านมาประมาณ   30%  โดย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558   ได้ต้ังงบประมาณไว้  600,000.-บาท   และ

คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559   จะใช้งบประมาณสําหรับค่านํ้ามัน

และค่าไฟฟ้าประมาณ   450,000.-บาท   โดยปรมิาณการใช้จะใกล้เคียงกับปีที่

ผ่านมาแต่เนื่องจากนํ้ามันมีราคาถูกลงกว่าเดมิทําให้ค่าใช้จา่ยลดลง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   4.2 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  ประจ าปี พ.ศ.2558  

   พร้อมสรุปภาพกิจกรรม  (งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา  ขออนุญาตสรุปค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 

   พ.ศ.2558   รายละเอียดดังนี้ 

   1. จัดทําป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

   - ขนาด  3.00 × 5.50  เมตร  พร้อมโครงเหล็ก   จํานวน   1  ชุด 

   งบประมาณ 6,600.-บาท 

   - ขนาด 90 × 120  เซนติเมตร  พร้อมกรอบไม ้ จํานวน   1  ชุด 

   งบประมาณ 180.-บาท 
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   2. จัดทําไวนิลฉากหลังเวทีขนาด  240 × 120  เซนติเมตร   พร้อมกรอบไม้   

   จํานวน   2  ชุด  งบประมาณ    1,000.-บาท 

   3. จัดซือ้ผ้าระบายสเีหลอืง  จํานวน  1  ม้วน  (56 เมตร)  งบประมาณ   

   1,344.-บาท 

   4. จัดซือ้ธง ภปร. ขนาด  70 × 105  เซนติเมตร  จํานวน  50 ผืน   

   งบประมาณ   2,500.-บาท 

   5. จัดซือ้ตราสัญลักษณ์  ภปร. จํานวน   1  อัน  งบประมาณ  129.-บาท  

   6. จัดซือ้พานพุ่มเงิน - ทอง (ผ้าตาด)  จํานวน  1  คู่   

   งบประมาณ   1,200.-บาท 

   7. จัดซือ้ผ้าปูโต๊ะ   จํานวน  3 ผืน  งบประมาณ   1,000.-บาท 

    งบประมาณ    13,953.-บาท 

    และขอสรุปภาพกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติประจําปี  พ.ศ.2558  ให้

   ที่ประชุมรับทราบ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

    4.3 สรุปการจัดงานวันข้าวเหนยีวสันป่าตอง  ครั้งที่  11  (งานพัฒนาชุมชน) 

นายกเทศมนตรี   ขอเชิญงานพัฒนาชุมชนได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์ งานจัดงานวันข้าวเหนียวสันป่าตอง  คร้ังที่ 11 ประจําปี  พ.ศ.2558   

จัดระหว่างวันที่  11 - 13 ธันวาคม  2558 ที่ผ่านมา  โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่ได้รับรางวัล

ดังต่อไปนี ้

   - การประกวดส้มตําลลีา  ได้รับรางวัลที่  4 

   - การประกวดผลิตภัณฑ์ขา้วเหนียวสันป่าตอง 

       1. ข้าวต้มมัดไส้กล้วย  ได้รับรางวัลที่  1 

       2. ข้าวแต๋นนํ้าแตงโมราดด้วยนํ้าอ้อย   ได้รับรางวัลชมเชย 

       3. ขนมเทียนไส้เค็ม  ได้รับรางวัลชมเชย 

   - การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน ชาย-หญงิ  ได้รับรางวัลชมเชย 

   - การแข่งขันแกงแคไก่ นํ้าพริกอ่อง ข้าวนึ่ง พร้อมเครื่องเคียง   ได้รับรางวัล

ชมเชย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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   4.4 สรุปรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558  

  เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน  2558  (งานการเงินและบัญชี) 

นายกเทศมนตรี   ขอเชิญผู้อํานวยการกองคลังไดชี้แ้จงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายดํารง  พ้ืนผา  ตามเอกสารที่ไดแ้จกให้ทุกท่านไปแลว้  ขอสรุปรายละเอียดดังนี้ 

    รายรับตามงบประมาณ      8,979,610.57  บาท 

    รายจ่ายตามงบประมาณ 4,780,997.54  บาท 

    ในรายละเอียดเอกสารประกอบ  ข้อ 6.  หน้า  2. ตรวจสอบแลว้ 

   เกอืบแลว้เสร็จครบทุกรายการ   มีคงค้างบางรายการเท่าน้ัน 

   ข้อมูลเพ่ิมเตมิ   ณ  วันที่  24  ธันวาคม  2558 

รายรับของปีงบประมาณ  2559    10,655,397.-บาท  การเข้ามา

ของรายรับในปีงบประมาณ  2559   คาดการณ์ไว้ว่าคงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 

ในวันเสาร์ที่  19  ธันวาคม  2558   ที่ผ่านมา   ได้เข้าร่วมอบรมเพ่ือการ

ปฏิบั ติงานด้านพัสดุ    โดย อ.ธีร ยุทธ ผู้บรรยาย  แจ้งว่าตามประกาศ

คณะกรรมการกระจายอํานาจ  ได้แจ้งว่าเทศบาลจะมีรายรับได้เงินอุดหนุนทั่วไป

คาดว่าจะลดลง   เพราะนํางบประมาณไปชดเชยค่ารักษาพยาบาล  ภาษีจะ

เพ่ิมขึ้นตามการจัดเก็บของรัฐบาลโดยมีนโยบายจะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น    

และใช้อัตราก้าวหน้าในปีงบประมาณ 2559  สถานการณ์คลังของเทศบาลตําบลสัน

ป่าตองในภาพรวมคงสภาพใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   อาจจะมีเพ่ิมขึ้น - ลดลง

บางส่วน  ควรมีการระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณเพราะมีภาระค่าใช้จ่าย

เพ่ิมขึ้นหลายดา้น 

นายกเทศมนตรี   ในปีงบประมาณ  2558   มีโครงการใดบ้างที่ยังคงค้าง 

ผู้อํานวยการกองคลัง  สําหรับรายละเอียดโครงการที่ ยังคงค้างในปีงบประมาณ  2558   

รายละเอียดตามเอกสารที่ไดแ้จกให้ทุกท่านทราบแลว้  ดังนี ้

   1. จัดซือ้พร้อมตดิต้ังกลอ้ง CCTV เบิกจา่ยแล้ว   56,900.-บาท 

   2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู  อยู่ระหว่างดําเนนิการ 

   3. จัดซือ้เครื่องตัดคอนกรีต  อยู่ระหว่างดําเนนิการ 

   4. ติดต้ังกลอ้งวงจรปิด CCTV    จํานวน  3 ชุด   ยังไมไ่ด้เบิกจา่ย 

   5. จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์  อยู่ระหว่างการอนุมัติจากจังหวัดเชียงใหม่ 

   6. จัดซือ้เครื่องพิมพ์ อยู่ระหว่างการอนุมัติจากจังหวัดเชียงใหม่ 

   7. จ้างเหมาบริการ (สํารวจความพึงพอใจ)  เบิกจา่ยแล้ว 

   8. จัดซือ้เครื่องพิมพ์  อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากจังหวัดเชียงใหม่ 

   9. ติดต้ังกลอ้งวงจรปิด CCTV จํานวน 3 ชุด  อยู่ระหว่างดําเนนิการ 



12 
 

   10.จัดซือ้รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซ ี  เบิกจา่ยแล้ว 

   11.จัดซือ้เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง  จํานวน 6 ตัว อยู่ระหว่างการเบิกจา่ย 

12.จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ผ่านการอนุมัติจากจังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างการ

ดําเนนิการ 

13.จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟ ผ่านการอนุมัติจากจังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างการ

ดําเนนิการ 

14.ปรับปรุงต่อเติมรถบรรทุก  อยู่ระหว่างการทํารายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

ครุภัณฑ์และหารือกับสํานักงานขนสง่จังหวัดเชียงใหม่ 

   15.จัดซือ้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  เบิกจา่ยแล้ว 

   16.จัดซือ้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เบิกจา่ยแล้ว 

   17.จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 ทําสัญญาแลว้ 

   18.จัดซือ้เครื่องสํารองไฟ  ทําสัญญาแลว้ 

   19.จัดซือ้รถขยะอัดทา้ย ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร  อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา 

   20.ก่อสร้างป้ายหมู่บ้านและป้ายชุมชน  ทําสัญญาแลว้ 

   21.ก่อสร้างป้ายชุมชนหลังอําเภอ  ทําสัญญาแลว้ 

   22.ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล  ทําสัญญาแลว้ 

   23.โครงการเจาะบ่อบาดาลวัดร้องสร้าน  อยู่ระหว่างทําราคากลาง 

24.ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ถนนมะจําโรง แยกคลองชลประทาน  อยู่

ระหว่างกระบวนการก่อสร้าง 

   25.ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมระบบไฟสอ่งสว่าง (ถมดิน) ยังไมไ่ด้ดําเนินการ 

   26.ต่อเติมอาคารผลติภัณฑ์เทศบาลตําบลสันป่าตอง ทําสัญญาแลว้ 

   27.ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.ถนนอ้อมอําเภอ  อยู่ระหว่างทําราคากลาง 

   28.ก่อสร้างต่อเติมหลังคาหน้าห้องประชุม  ทําสัญญาแลว้ 

   29.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/2 ถนนมะจําโรง  เบิกจา่ยแล้ว 

   30.ก่อสร้างราวกันตกหน้าบ้านนายคําถึงสุสานป่าลาน  อยู่ระหว่างทําราคากลาง 

   31.ปรับปรุงถนนดว้ยแอสฟัลทติ์กคอนกรีตซอยบ้านนกไทย ทําสัญญาแลว้ 

32.ปรับปรุงระบบประปาบ้านช่างกระดาษ  จะมาทําสัญญาในวันที่ 28 ธันวาคม 

2558 

   33.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิโรงฆ่าสัตว์  อยู่ระหว่างทําราคากลาง 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   รายการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมระบบไฟส่องสว่าง (ถมดิน)  บริเวณ

ที่ดินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   เน่ืองจากเป็นโครงการที่มีงบประมาณจํานวนที่สูง

พอสมควรเห็นควรให้กองช่างประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
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จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  

 รายการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ถนนอ้อมอําเภอ ซอย 4 หมู่ที่ 1  

ตําบลยุหว่า   อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินซึ่งได้เคยลงนามใน

เอกสารให้เทศบาลไปแล้ว    แต่ลายมือช่ือที่ลงนามไว้ไม่เหมือนเดิม  จึงได้ขอให้

เจ้าของที่ดินลงนามใหม่ให้ตรงกัน 

รายการก่อสร้างราวกันตกหน้าบ้านนายคําถึงสุสานป่าลาน  หมู่ที่ 2 

ตําบลทุ่งต้อม  เป็นพ้ืนที่ของทางหลวง  อยู่ระหว่างการทําเร่ืองขออนุญาตกับทาง

หลวงอยู่  ซึ่งทางหลวงได้ขอแก้ไขแบบแปลนเน่ืองจากให้ใช้แบบแปลนของทาง

หลวง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   กองช่าง 

4.5  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ประจ าปี พ.ศ.2559     

(รายงานรอบเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม  2558) 

นายกเทศมนตรี   ขอเชิญกองช่างไดชี้แ้จงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ 

จอ.สุวัธชัย  กลอบคํา  ตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ประจําปี  พ.ศ.2559  ขอ

แก้ไขวาระการประชุม  จากเดมิ  เดอืนตุลาคม - พฤศจิกายน  2558  แก้ไขเป็น  

เดอืนพฤศจิกายน - เดอืนธันวาคม 2558 

เดือนพฤศจิกายน  2558  ปฏิบัติงานในวันพุธ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘  เวลา  ๑๘.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น.  

   รายการซ่อมบํารุง   จํานวน  4  จุด  รายละเอียดดังนี้ 

   จุดที่  ๑  ซ่อมทําไฟสาธารณะ ซอย ๒ ถนนสันป่าตอง-แม่วาง ๑ จุด  

   จุดที่  ๒  ซ่อมทําไฟสาธารณะ ถนนสันป่าตอง-แม่วาง ๑ จุด  

   จุดที่  ๓.ซ่อมทําไฟสาธารณะ บรเิวณวงเวียนบ้านพักป่าไม้ ๑ จุด  

   จุดที่  ๔. ซ่อมทําไฟสาธารณะ ซอยตรงข้ามสะพานโรงฆ่าสัตว์ ๑ จุด  

    เดือนธันวาคม 2558  ปฏิบัตงิานในวันพุธ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   

เวลา  ๑๘.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น.  

รายการซ่อมบํารุง   จํานวน  8  จุด  รายละเอียดดังนี้ 

   จุดที่  ๑  ซ่อมทําไฟสาธารณะ แยกข้างวัดสันป่าตอง ๑ จุด  

   จุดที่  ๒  ซ่อมทําไฟสาธารณะ สี่แยกตลาดมะจําโรง ๑ จุด  

   จุดที่  ๓  ซ่อมทําไฟสาธารณะ ตรงข้ามตลาดเช้าสันป่าตอง ๑ จุด  

   จุดที่  ๔  ซ่อมทําไฟสาธารณะ ในหมู่บ้านสริิเชยีงใหม่ ๑ จุด  
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   จุดที่  ๕  ซ่อมทําไฟสาธารณะ ซอยอู่เลศิยนต์  ๑ จุด  

   จุดที่  ๖  ซ่อมทําไฟสาธารณะ ข้างวัดป่าลาน  ๑ จุด  

   จุดที่  ๗  ซ่อมทําไฟสาธารณะ ข้างป่าช้าป่าลาน ๑ จุด  

   จุดที่  ๘  ซ่อมทําไฟสาธารณะ ถนนวัดกลางทุ่ง  ๒ จุด (จุดแรก)  

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา ในวันพุธที่   23  ธันวาคม  2558   ได้ขับรถผ่านบริเวณซอย  7  

ทางเข้าร้านกาแฟ   จุดบริเวณบ้านร้านแดงแก๊สสุดสายไปจนถึงบริเวณ วัด

สันป่าตอง  ไฟดับประมาณ  3 - 4 หลอด   ขอให้กองช่างได้ดําเนินการ

ตรวจสอบดว้ย 

นายกเทศมนตรี   ไมท่ราบว่ากองชา่งจะปฏิบัติงานในวันพุธแรกของทุกเดอืนใช่หรอืไม่ 

จอ.สุวัธชัย กลอบคํา  ตามโครงการกําหนดออกปฏิบัติงานในวันพุธแรกของทุกเดือน  และหาก

ติดภารกิจอื่นและไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้  จะเลื่อนออกไปตรวจในอีกวัน

ถัดไปหรือตามสมควร 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ สังเกตว่าในพืน้ที่เทศบาลมีสายไฟโยงไปเสาไฟฟ้าแต่ละต้นมาก  โดยมีไม้

ค้ํายันไว้  ซึ่งบางต้นมีการค้ํายันและบางต้นก็ไม่มีการค้ํายันแต่อย่างใด    และ

บรเิวณหน้าโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษาจะมีสายไฟโยงไปมามาก  หากทางเทศบาล

ขอให้มีการค้ํายันสายไฟได้หรอืไม่  ทั้งนี้ เพ่ือให้รถดับเพลิงของเทศบาลเข้า-ออก 

บรเิวณเสน้ทางดังกล่าวได้สะดวก  และรวดเร็วตอ่ไป   

นายกเทศมนตรี  มอบหมายให้กองช่างดําเนินการจัดทําหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน

การค้ํายันสายไฟ  โดยนายกเทศมนตรีจะเป็นผู้นําหนังสือฉบับดังกล่าวเข้าพบกับ

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันป่าตอง 

นายสรกฤต  รัตนพันธ์  ขออนุญาตนําเรียนให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเตมิ  ดังนี้ 

1. การอบรมผังเมืองเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ที่ผ่านมา  ขอขอบคุณ

สมาชิกสภาเทศบาลและทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม   และในปี พ.ศ.2560   จะ

นําไปสู่กระบวนการผังเมืองรวม  ซึ่งเทศบาลมีเวลาดําเนินการในเร่ืองดังกล่าว   

จํานวน   1  ปี   และในวันที่  24  ธันวาคม  2558  ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่

ได้มหีนังสือเข้ามาให้ถอืปฏิบัตติามผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่โดยเคร่งครัดต่อไป   

ซึ่งการขออนุญาตก่อสร้างอาคารควรถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยเครง่ครัดต่อไป 

2. การซ่อมแซมฝารางระบายนํ้าตามคําร้องของ นายบุญส่ง มูลอินตา  

สมาชิกสภาเทศบาล   กองช่างและกรมทางหลวง  ได้ดําเนินการร่วมกัน   โดย

ดําเนนิการเปลี่ยนฝารางระบายนํ้าจํานวน   73  ฝา   ไม่ได้ดําเนินการเปลี่ยนทั้ง

สายเปลี่ยนเฉพาะจุดเน่ืองจากมีฝารางระบายนํ้าไม่เพียงพอ  ดําเนินการโดยกอง
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ช่างเป็นผู้เปิดฝารางระบายนํ้า  และกรมทางเป็นผู้นําฝารางใหม่ไปปิดฝาราง

ระบายนํ้า   และได้สํารวจดูแล้วยังคงค้างอีกเป็นจํานวนมากเน่ืองจากยังมีฝาราง

ซึ่งมาเปลี่ยนใหม่ไมเ่พียงพอ 

3. การก่อสร้างรุกล้ําลําเหมือง  ซึ่งเป็นเร่ืองร้องเรียนเข้ามาในกองช่าง  โดย

ได้หารือกับนายตรวจเขตแล้ว  ซึ่งอยูร่ะหว่างดําเนนิการแจ้งหนังสือและแจ้งคําสั่ง

ให้ผู้ดําเนินการหยุดดําเนินการ   ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ าผู้ใดเป็น

ผู้ดําเนินการ  และจะแจ้งให้งานนิติการดําเนนิการตามกฎหมายต่อไป  และขอแจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบว่าในขณะนีใ้นพืน้ที่เทศบาลมีการขออนุญาตถมดินจํานวน  1  ราย  

ซึ่งกองช่างจะดําเนินการตามพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.2543  โดย

เครง่ครัดต่อไป 

4. การประปาหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาล    ปัจจุบันยังไม่มีการอบรมหรือ

ประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการมานานแล้ว   และปัจจุบันไม่มีการรายงานผล

การดําเนินการให้เทศบาลทราบตามระเบียบแต่อย่างใด  และจะมีการเลือกต้ัง

คณะกรรมการบรหิารประปาแทนชุดเดมิที่ครบวาระหลายหมู่บ้านคาดว่าช่วงต้นปี 

2559   จะดําเนินการเชิญคณะกรรมการมาอบรม  ซึ่งได้มอบหมายให้หัวหน้า

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  เป็นผูด้ําเนนิการ 

นายกเทศมนตรี  เร่ืองการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก   มีประชาชนในพื้นที่ได้

สอบถามว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไร  และสอบถามถึงระบบการเบิกจ่าย

นํ้า  และค่าดําเนินการเป็นอย่างไร  ควรมีการประชุมชี้แจงให้ประชาชนในพ้ืนที่

รับทราบก่อนดหีรือไม ่ 

ผู้อํานวยการกองช่าง  สําหรับการประชุมชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ในขณะนี้ไม่ต้องดําเนินการ    

ต้องรอให้มีการเบิกจ่ายโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก

บริเวณที่ดิน  19 ไร่  หมู่  1  ตําบลทุ่งต้อม  ให้แล้วเสร็จก่อน  ซึ่งขณะน้ีอยู่

ระหว่างการรอจังหวัดเชียงใหม่ประสานงานความก้าวหน้ามาอีกคร้ังหน่ึง  

5. โครงการในปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  ได้มีการก่อสร้างในเขตพ้ืนที่

วัด    โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียงได้มีการตรวจสอบจาก

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปรากฏว่าเทศบาลไม่มอีํานาจหน้าที่ในการดําเนนิการดังกล่าว

และมีการเรียกเงินคืน   ในกรณีดังกล่าวขอให้งานพัสดุ งานนิติการ และงานกอง

ช่าง  ได้จัดเตรียมเอกสารเพ่ือรองรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้

ถูกต้องตามระเบียบต่อไปด้วย   และตามโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ  

2559  โครงการก่อสร้างบริเวณวัดกลางทุ่ง   คงต้องมีการเปลี่ยนแปลง

โครงการไปดําเนินการในลักษณะอื่น  เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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6. กองช่าง  ได้จัดทําซุ้มสวัสดีปีใหม่  2559   ได้ดําเนินการเรียบร้อย

แล้วบริเวณซุ้มหน้าสํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสัน

ป่าตอง (ธกส.)  ดําเนนิการโดยประหยัดงบประมาณ 

7. การก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่  กองช่างได้ประสานงานกับ

จังหวัดเชียงใหม่แล้ว  ปรากฏว่าไม่ได้รับคําตอบในเร่ืองดังกล่าวแต่อย่างใด        

คงตอ้งรอจังหวัดเชียงใหม่ประสานงานกลับมายังเทศบาลต่อไป 

ผู้อํานวยการกองคลัง  สําหรับการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  ได้รับมอบหมายจาก

ปลัดเทศบาล  ได้ประสานงานกับจังหวัดเชียงใหม่แล้วทราบว่าเอกสารของ

เทศบาลตําบลสันป่าตองอยู่หน้าห้องจังหวัดเชียงใหม่ 

นายธนกร อุดมพันธุ์  ในเร่ืองดังกลา่วไดป้ระสานแลว้ผู้ว่ายังไม่ไดล้งนามในหนังสอืแต่อย่างใด   คง

ต้องรอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนาม 

ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ ปัญโญ ขออนุญาตเพ่ิมเตมิที่ผู้อํานวยการกองช่างไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบ   กรณี

การก่อสร้างในที่ดินของวัด   ได้มกีารตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สํานักงานตรวจเงิน

แผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ตรวจสอบการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

และออกรายงานในวันที่  16  ตุลาคม  2558    โดยมีข้อสังเกตการเบิกจ่ายค่า

ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่ดินธรณีสงฆ์  จํานวน  2  โครงการ        

    1. โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ด้วยหินคลุกหน้าลานวัดมะขามหลวง 

    2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปูพืน้ตัวหนอนคอนกรีต  ณ  บรเิวณวัดป่าจู้  

เป็นการดําเนินการไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

มีการเรียกเงินคืนทั้งสองโครงการจํานวนสามแสนกว่าบาท 

นายธนกร  อุดมพันธุ์  ทางออกของการดําเนินการเพ่ือมิให้ถูกเรียกเงินคืนน้ัน  วิธีดําเนนิการต้อง

มีการขออนุญาตสํานักพุทธศาสนา  ทําเร่ืองให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเร่ืองจาก

จังหวัดไปยังสํานักพุทธศาสนาอีกคร้ังหน่ึง  หากคณะสงฆ์อนุมัติและทําสัญญาเช่า  

เมื่อทําสัญญาเช่าแล้วนําเร่ืองกลับมาที่สํานักงานที่ดินเพ่ือขอประเมินราคาที่ดิน     

ซึ่งที่ผา่นมาขออนุญาตกับเจ้าอาวาสซ่ึงไม่ถูกต้อง   จากกรณีดังกล่าวที่สํานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดนิเรียกเงินคืนจากการก่อสร้างในที่ดินของวัดน้ันเกิดจากมีเทศบาล

แห่งหน่ึงได้ก่อสร้างอาคารสํานักงานในที่ดินของวัด  และต่อมานายกเทศมนตรี

และเจ้าอาวาสเกิดเร่ืองบาดหมางกัน  เจ้าอาวาสจึงบอกว่าที่ ดินที่สํานักงาน

เทศบาลต้ังอยูน้ั่นเป็นที่ดินของวัด  เทศบาลต้องยา้ยออกจากพ้ืนที่วัด   จึงเกิดเป็น

กรณีพิพาทขึ้นมา 

สําหรับกรณีการก่อสร้างในที่ดินของวัด  ที่นายธีระวัฒน์  ใจกล้า  สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลสันป่าตองได้เสนอมานัน้   ตรวจสอบและหารือกับกองช่างแล้ว
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ไมส่ามารถดําเนินการได้ตามระเบียบ   จึงเห็นควรชะลอการดําเนินการและช้ีแจง

ให้ประชาชนในพ้ืนที่ไดรั้บทราบตอ่ไป 

ตรวจสอบการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ มีการร้องเรียนมาก

กว่าเดิม  ต้องยํ้าให้ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ต่อไป  หากไม่สามารถดําเนินการให้แจ้งให้ทราบและให้ถือบรรทัดฐานเดียวกัน   

และต้องแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้มีการขอ

อนุญาตให้ถูกต้องทุกรายไป 

นายกเทศมนตรี  ในกรณีดังกล่าวมอบหมายให้นายตรวจเขตดําเนินการให้ถูกต้องตาม

ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเครง่ครัดต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   4.6   

นายกเทศมนตรี   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมมีเร่ืองจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ 

นางกัลญา  ทองแก้ว   ไมม่ ี

   กองการศึกษา 

   4.7 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  2559 

นายกเทศมนตรี   ขอเชิญกองการศึกษาไดชี้แ้จงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

นางชินากานต์  เจริญสุข  กองการศึกษาได้มีการประชุมเตรียมงานจัดงานวันเด็ก   และในมติที่

ประชุมได้เห็นชอบให้มกีารเชิญหน่วยงานอื่น ๆ มา ร่วมกิจกรรมกับเทศบาล  และ

ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานกาชาดมกีารแจกขนมให้กับเด็กเร็วมากโดยไมม่ีกิจกรรมให้

เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ   สําหรับกิจกรรมการแสดงบนเวทีมี

โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฏร์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ  โรงเรียนอุ่นไอรัก  

โรงเรียนกู่คํา  เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลโดยจัดส่งการแสดงไม่เกิน  2  ชุดการ

แสดง   และชมรมผู้สูงอายุจะนําของขวัญและของรางวัลมาร่วมงาน  สําหรับผัง

การจัดวางเต็นท์ตามที่ไดแ้จ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว   ใช้เต็นท์ประมาณ   5 - 7 หลัง    

เก้าอี้จํานวน  60  ตัว     ปลั๊กไฟจํานวน   5  จุด  โต๊ะจํานวน   20  ตัว  สําหรับ

รายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกคร้ังหน่ึง 

นายกเทศมนตรี  ขอให้ได้ ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กเ พ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานของเทศบาลโดยดว่นต่อไป   และให้จัดทําป้าย  จํานวน  

1  ป้าย  เพราะเหลือโครงเหล็กสําหรับติดต้ังป้ายเพียง  1 แห่ง  คือ บริเวณที่

ซอยข้างร้านจิตรช่าง 
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นางชินากานต์  เจริญสุข  กองการศึกษาจะดําเนนิการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จทันตาม

กําหนดการโดยเร่งด่วน 

  ขอสอบถามว่าเคร่ืองเสยีงที่จะใช้ในงานวันเด็กไม่ทราบว่าจะใช้เคร่ืองเสียง

ของหน่วยงานใด หรือจะตอ้งจัดจา้งเครื่องเสยีงในงานวันเด็ก 

นายกเทศมนตรี   สําหรับเครื่องเสยีงในงานวันเด็กให้ใช้ของเทศบาล 

นางชินากานต์  เจริญสุข  สําหรับกิจกรรมสไลเดอร์จะยกเลิกไปก่อนเพราะเบิกจ่ายไม่ ได้           

และกองการศึกษาไดจ้ัดทําร่างคําสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  

ประจําปี  2559   และได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  ขอให้ทุกท่านตรวจสอบว่าจะ

เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอเรียนเชิญ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์  ข้อ 4 คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวที   ขอเปลี่ยนแปลงให้นายสุชาติ  

สุวรรณปรีชา  เป็นประธานกรรมการ  และนายสมควร  กันธาอินต๊ะ  เป็น

เลขานุการ 

นางชินากานต์  เจริญสุข  ข้อ 5  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และจราจร  เพิ่มเติมหน้าที่ ข้อ 

1. เก็บเวทีหลังจากงานเสร็จสิ้นแล้ว 

และขอความอนุเคราะห์  นายสุพล  กันทาสม  ผู้อํานวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นพิธีกรในงานในช่วงพิธีเปิด   สําหรับพิธีกรใน

งานจะมอบหมายให้น้อง ๆ จากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลสันป่าตองเป็น

ผู้ดําเนินการตลอดงาน 

ข้อ 8  คณะกรรมการฝ่ายดูแลเกมส ์ และกิจกรรมภาคสนาม  ให้รวมกัน

เป็นชุดเดยีว   และให้เตรียมเกมส์และกจิกรรมให้พร้อมด้วย  ซึ่งหากต้องการวัสดุ 

อุปกรณ์เพิ่มเติมให้แจ้งไดท้ี่กองการศึกษา  เพ่ือจะได้จัดหาให้ครบถ้วนต่อไป 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา สําหรับคําสั่งดังกล่าวให้กองการศึกษาดําเนินการแก้ไขตามที่ที่ประชุม

เห็นชอบ    และให้นายกเทศมนตรีลงนามใหม่    สําหรับงบประมาณในการ

ดําเนินการจัดงานวันเด็กได้ต้ังงบประมาณไว้   70,000.-บาท   และมีหลาย

รายการที่ตัดออกไปจากกิจกรรมในปีที่ผ่านมา   เน่ืองจาก เบิกจ่ายไม่ได้  เช่น  

สไลเดอร์   สําหรับการประกวดเรียงความ  การประกวดระบายสี  ได้ยกเลิกไป 

และการจัดซื้อของขวัญ ของรางวัลให้จัดหาที่เหมาะสมกับงบประมาณและ

สถานการณ์เศรษฐกิจเห็นควรเน้นประหยัด   และสําหรับเงินบริจาคที่มีผู้บริจาค

ให้กองคลังเป็นผูดู้แลรับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินบริจาค    สําหรับของรางวัลที่

มีผู้บริจาคให้เก็บไว้ที่กองการศึกษาเพ่ือจะได้ทําหนังสือขอบคุณต่อไป 

   กิจกรรมในงานวันเด็ก  ประจําปี  2558  ที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
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   1. ฝนตก 

   2. จัดสถานที่ไว้แต่ไม่มผีู้มาร่วมกิจกรรม  ทําให้เต็นท์ว่าง  ดูไม่สวยงาม   

   3. แสงแดดสอ่งเข้ามาในเต้นท์   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ควรให้เจ้าหน้าที่เทศบาลคอยอํานวยความ

สะดวกและร่วมแล่นเกมส์ในเต้นท์   เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่ง

ความสามารถ   สําหรับการขายของในงานวันเด็กได้ประสานงานกับ นาย

พงศกร  กันทะสี   ตําแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้จัดสถานที่

สําหรับพ่อค้า แม่ค้า แยกไว้ต่างหาก   ไม่ให้เข้ามาขายบริเวณใกล้เต็นท์กิจกรรม   

และการจราจรภายในบริเวณงานไม่อนุญาตให้รถเข้ามา  โดยได้ขออนุญาตกับ

เจ้าของร้านเจ้อึ่งเพ่ือขอใช้ที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว  โดยผู้ที่จะมาเที่ยวงานวันเด็ก

ของเทศบาลให้จอดรถไว้บริเวณที่ร้านแล้วเดินเข้ามาบริเวณงานเพ่ือความ

ปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่มารว่มงานของเทศบาล 

   และขอให้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กของเทศบาลให้ทราบโดยทั่วกัน    

ผู้อํานวยการกองคลัง  ขอให้ตัดข้อ 7. หน้าที่กรรมการข้อ  4  ดูแลให้ผู้ที่มาเที่ยวงานวันเด็ก

ได้รับบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ครบถ้วน  ควรตัดออก 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา ให้กองการศึกษาตัดหน้าที่ในข้อ 4. ออก  สําหรับอาหารเช้าของ

เจ้าหน้าที่มีข้าวต้มบริการ      โดยให้ขึ้นไปกินในห้องประชุมเทศบาลตําบล

สันป่าตอง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายกเทศมนตรี   ท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ ต่อที่ประชุมขอเรียนเชิญ 

ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบดังนี ้       

1. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสถานธนานุบาล    และได้แจ้ง

ว่าในปี 2559   จะได้เข้าตรวจเทศบาลตําบลสันป่าตอง   โดยตรวจงานใน

ปีงบประมาณ  2558  ขอให้ทุกกองงานได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง สมบูรณ์   

โดยจะเข้าตรวจประมาณเดอืนพฤษภาคม  2559   โดยที่ผ่านมาเป็นการประเมิน

สุ่มตรวจซึ่งไม่ได้ตรวจละเอียด   แต่ตามกําหนดการที่จะเข้าตรวจในเดือน

พฤษภาคม  2559  น้ันเป็นการตรวจประจําปีซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจประมาณ

หน่ึงเดอืนเป็นอยา่งน้อย 
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2. การบรรจุระเบียบวาระการประชุมประจําเดือน  ควรให้เพ่ิมวาระงาน

รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของงานนิติการ  ให้นําเข้าระเบียบวาระด้วย  และให้สรุปผล

การดําเนินการและนําแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย   จะได้หารือกันในที่ประชุม   

เพราะมีเร่ืองร้องเรียนเข้ามาในเทศบาลค่อนข้างมาก   และ ต่อไปหากมีเร่ือง

ร้องเรียนเข้ามาและจะออกไปตรวจสอบให้แจ้งปลัดเทศบาลร่วมออกตรวจสอบ

ดว้ยทุกครัง้   ให้งานธุรการได้ดําเนินการเพ่ิมเตมิวาระการประชุมให้ครบถ้วนด้วย 

    3. มีเรื่องที่ไดเ้ข้าร่วมประชุมและขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 

 3.1 ในวันที่  17 ธันวาคม  2558   ได้เข้าร่วมประชุมที่โรงแรม

เชียงใหม่ดเิอ็มเพรส  เร่ือง   ผู้ตรวจการแผ่นดนิพบประชาชน  ในส่วนภูมิภาคและ

ท้องถิ่น  ผู้ตรวจการแผ่นดินคล้าย ๆ กับผู้ตรวจการรัฐสภา   หลักการคือ

ตรวจสอบสภา   สําหรับบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินคล้าย ๆ กับ

ศูนย์ดํารงธรรมซึ่งสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้หากได้รับความไม่เป็นธรรมใน

ด้านต่าง ๆ   ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบข้อร้องเรียน 

3.2  ในวันที่  21 ธันวาคม  2558  ได้เข้าร่วมประชุม เร่ือง  รับฟัง

ความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์   ซึ่งงานทะเบียนพาณิชย์เป็น

ภารกิจการถ่ายโอนมายังเทศบาลตําบลสันป่าตองเมื่อประมาณ  2 - 3 ปีที่ผ่าน

มา   ซึ่งแต่ก่อนภารกิจงานดังกล่าวเป็นงานฝากของอําเภอสันป่าตอง   มี

ค่าธรรมเนียม  ใบละ  20.-บาท  ภายหลังได้มีการกระจายอํานาจถ่ายโอน

ภารกิจงานดังกล่าวมาจากองค์การบรหิารสว่นจังหวัด  ซึ่งประชาชนไมไ่ด้รับความ

สะดวกในการขอย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์  ภายหลังจึงมีการโอนภารกิจดังกล่าว

มายังท้องถิ่น  เทศบาลจึงได้มอบหมายให้งานพัฒนารายได้ กองคลังเป็น

ผู้ดําเนินการ เพราะมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน   สําหรับปัญหาที่ได้รับ

ในสว่นของเทศบาลไม่ค่อยพบมากนัก  แตยั่งเป็นภารกิจใหม่ที่ยังไม่เช่ียวชาญมาก

นัก  เช่น กิจกรรมบางอย่างควรมีการจดทะเบียนพาณิชย์แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ  

และมีขอ้ยกเว้น   เช่น  พ่อค้าหาบเร่ แผงลอย   หรือการจัดตลาดนัด     ต่อไปใน

อนาคตจะมีการผลักดันให้มีการจดทะเบียนพาณิชย์จากพ่อค้าหาบแร่แผงลอย     

สําหรับอัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน  50.-บาท  ควรมีการปรับค่าธรรมเนียมเป็น   

100.-บาท   ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้

เพ่ิมขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่     รวมถึงการขอคัด

สําเนาทะเบียนพาณิชย์เพื่อเป็นหลักฐานในการขอกู้เงินรายย่อย SME  แต่กิจการ

บางอย่างต้องมีการขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นด้วย  เช่น  เร่ืองนํ้ามัน 

วัตถุไวไฟ ดอกไมไ้ฟ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบก่อนถึงจะออกทะเบียนพาณิชย์ได ้   
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ต่อไปการขออนุญาตในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากอําเภอสันป่าตอง

ก่อนจงึจะออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้ได้ 

3.3 ในวันที่ 22 - 23  ธันวาคม  2558   ได้เข้ารับการอบรม  เร่ือง  

มาตรฐานการบรหิารบุคคล การเข้าระบบแท่ง    สรุปคือตัง้แต่วันที่  1  มกราคม  

2559   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าสู่ระบบแท่ง   และมีการชะลอ

การสอบแตง่ต้ัง  เลื่อนขั้น  โอนย้ายทุกกรณีไปจนถึงเดอืนเมษายน  2559   และ

ต่อไปจะไม่มรีะบบซีแต่จะเข้าเป็นกลุม่สายปฏิบัตกิาร  กลุ่มสายวิชาการ กลุ่มสาย

อํานวยการ  กลุ่มสายบริหาร  แต่ละกลุ่มจะมีขั้นของกลุ่มอยู่   ปฏิบัติงาน  

ชํานาญงาน  ปฏิบัติงานอาวุโส   และมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ขอแต่ละสายงาน

อยู่    จาก  141  สายงาน   ยุบเหลือ  99  สายงาน   ซึ่ งเป็นเ ร่ือง

ความก้าวหน้าของแต่ละสายงานของแต่ละคน   จึงขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือความก้าวหน้าของตนเองต่อไป    เช่น  ตําแหน่ง

บุคลากร   เปลี่ยนแปลงเป็น   นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ และได้สอบถามกับงาน

บุคลากรแล้ว  จะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการกลางจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาโดย

จัดบุคลากรแต่ละคนแต่ละตําแหน่ง  และให้ตรวจสอบว่าตําแหน่งที่บุคลากรได้

จัดทําถูกต้องหรือไม ่ หากพบไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้องดว้ย   

ผู้อํานวยการกองคลัง  ขอหารือที่ประชุม   เน่ืองจาก บริเวณหน้ากองคลังมีโต๊ะปิงปองกีดขวาง

ประตูด้านหน้าของกองคลัง  ทําให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการไม่ได้รับความ

สะดวก   ควรพิจารณายา้ยที่วางโต๊ะปิงปองใหม่จะได้หรอืไม่ 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา โต๊ะปิงปองดังกล่าวเดมิทีต้ังอยู่บริเวณด้านล่าง   และที่ผ่านมาเทศบาลมี

การจัดบริเวณดังกล่าวบ่อยคร้ังและกีดขวางจึงได้ยกไปต้ังด้านบน  และจะ

ดําเนนิการย้ายไปเพื่อไมใ่ห้กีดขวางตอ่ไป 

นายกเทศมนตรี  มอบหมายให้กองการศึกษาพิจารณาหาที่วางโต๊ะปิงปองดังกล่าวให้

เหมาะสมต่อไป 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา ตามที่อําเภอสันป่าตอง  ได้จัดส่งประกาศอําเภอสันป่าตอง   เร่ือง  การ

ประกาศกําหนดเขตพืน้ที่  (Zoning) ที่ต้องห้ามขายสุรารอบสถานศึกษาหรือหอพัก

บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา    โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา    อําเภอสันป่าตอง    

ขอสอบถามว่างานนิติการได้ดําเนินการจัดส่งประกาศดังกล่าวไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

หรือไม่ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์  ขอสอบถามเร่ืองการจัดโซนน่ิงในพื้นที่เทศบาล  เน่ืองจาก คําอธิบาย  

และผังภาพแสดงไมต่รงกัน  โดยรายละเอียดกําหนดดังนี้ 
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ทิศเหนอื  :  สี่แยกไฟแดงแยก ธกส. สันป่าตอง (ถนนเชียงใหม่-ฮอด) ถึง

ถนนเลยีบคลองดช่างกระดาษ 

ทิศตะวันออก  :  ถนนเลยีบคลองชลประทานเข้าวัดช่างกระดาษถึงซอย

หลังโรงเรียนพัฒนวิทยฯ์ 

ทิศใต้   : ซอยหลังโรงเรียนพัฒนวิทย์ฯ  ถึงซอยตลาดสันป่าตอง  (ถนน

เชียงใหม่ - ฮอด) 

ทิศตะวันตก :  ซอยตลาดสันป่าตอง  (ถนนเชียงใหม่ - ฮอด) ถึงสี่แยกไฟ

แดงแยก ธกส.สันป่าตอง  (ถนนเชียงใหม่-ฮอด) 

ซึ่งอําเภอสันป่าตองและสํานักงานสรรพสามิต  คงมีการประสานงานกัน

เรียบรอ้ยแล้ว   หากร้านค้าที่อยูใ่นกรอบผังภาพไปย่ืนเอกสารเพ่ือขอจําหน่ายสุรา  

ก็จะไมอ่อกใบอนุญาตให้ ซึ่งร้านค้าที่เสยีประโยชน์คงมีการร้องเรียนต่อไป

 และเพ่ือให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น  เห็นควรมอบงานนิติการ สํานัก

ปลัดเทศบาล  ได้สอบถามรายละเอียดกับอําเภอสันป่าตอง  เพ่ือความเข้าใจที่

ตรงกัน  เดมิทีกําหนด  100  เมตร  รอบสถานศึกษาใช่หรอืไม่ 

ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ ปัญโญ แต่เดิมได้กําหนด  100  เมตร  รอบสถานศึกษา   และต่อมา

คณะกรรมการได้ร่วมประชุมผลการประชุมมีมติออกมาตามผังภาพที่ทุกท่าน

ได้รับวันน้ี 

นายกเทศมนตรี  สําหรับเร่ืองดังกล่าวขอมอบหมายให้  นายอุกฤษณ์  ประสพโชคชัย  

ตําแหน่ง  รองปลัดเทศบาล  ติดตามและช้ีแจงที่ประชุมรับทราบในโอกาสต่อไป 

นายธนกร  อุดมพันธุ์  เทศบาลตําบลสันป่าตอง   ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกําหนดโซนน่ิง

ดังกล่าวแต่อย่างใด   เป็นประกาศของอําเภอสันป่าตอง ซึ่งหากมีท่านใดได้รับ

ผลกระทบจากการกําหนดโซนดังกล่าว   สามารถร้องเรียนไปยังอําเภอสัน

ป่าตองต่อไป 

นายกเทศมนตรี  สําหรับเร่ืองดังกล่าวมอบหมายให้งานนิติการ  และนายอุกฤษณ์  ประสพ

โชคชัย  ตําแหน่ง  รองปลัดเทศบาล  เป็นผู้ประสานงานและติดตามรายละเอียด

ให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายนิเวศน์  เนตรคํา  เน่ืองจาก ได้รับเร่ืองร้องทุกข์จากประชาชน  ขอให้เทศบาลดําเนินการ

แผ้วถางหญ้าบริเวณคันคลอง  ซึ่งได้ตัดหญ้าไปแล้วแต่ดําเนินการไม่หมด  ยังมี

เหลอือยู่  ทําไม่เรยีบรอ้ย 

นายกเทศมนตรี  เร่ืองดังกล่าวกองช่าง  และกองสาธารณสุขเป็นผู้ดูแล  ขอแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบดว้ย 
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ที่ประชุม   บรเิวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ไดด้ําเนนิการตัดหญ้าไปเรียบรอ้ยแล้ว 

สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์  ที่ไดร้้องเรียนอยู่บริเวณบ้านเจ้าของรา้นก๋วยเตีย๋วเป็ด   จุดที่ร้องเรียนตรง

ข้ามฝั่งถนนชลประทาน  บริเวณหน้าบ้านมีหญ้าขึ้นสูง   ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล

ควรมีการแผ้วถางเองหรือไม่   สําหรับพื้นที่ชลประทานที่ยังรกอยู่ควรแจ้งให้

เจ้าของพืน้ที่ดูแลต่อไป 

นายกเทศมนตรี   มอบหมายให้กองช่างดําเนินการประสานงานกับทางหลวงชนบท 

ที่ประชุม  สําหรับการตัดหญ้าควรบริการเฉพาะพื้นที่สาธารณะเท่าน้ัน   ในพ้ืนที่ ที่

พักอาศัยของประชาชนควรให้ดําเนนิการเอง 

ผู้อํานวยการกองช่าง   ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมสําหรับคําร้องที่แจ้งเร่ืองการตัดแต่งกิ่งไม้ใน

พ้ืนที่ชลประทาน   ซึ่งในกรณีดังกล่าวหากเทศบาลไม่ได้รับอนุญาตจากพื้นที่และ

ไปดําเนินการจะผิดกฎหมายได้เพราะเป็นกระทําโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

พ้ืนที่  ควรรอให้เจ้าของพืน้ที่ดําเนินการเองหรือแจ้งอนุญาตให้เทศบาลดําเนินการ

ก่อน 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา บรเิวณคันคลองชลประทานควรแจ้งเจ้าของพื้นที่ดําเนินการ  ในส่วนของ

พ้ืนที่ส่วนตัวของประชาชนควรมีการดําเนนิการเองและขอหารือที่ประชุม   ทรายที่

เผางานศพบริเวณวัดร้องสร้านที่ผ่านมา   จํานวน   14  ลูกบาศก์เมตร   ทางวัด

ร้องสร้านได้ขอความอนุเคราะห์เทศบาลไปเก็บกวาดและเอาไปทิ้งบริเวณป่าช้าสัน

คะยอม   เน่ืองจาก  เทศบาลไม่มีรถตักจึงได้ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาล

ตําบลบ้านกลางเพ่ือตักทรายดังกล่าวใส่รถและนําไปทิ้งบริเวณป่าช้าต่อไป 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ พ้ืนที่บรเิวณบ้านหย่อนสามัคคี  มีต้นไมใ้หญ่ในพืน้ที่เขตชลประทาน    

นายธนกร  อุดมพันธุ์  ต้นไมด้ังกล่าว   เป็นต้นไมข้องเทศบาลที่ไดป้ลูกไว้ 

ผู้อํานวยการกองช่าง  ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ   ต้นไม้ในพื้นที่ของชลประทานควรให้เจ้าของ

พ้ืนที่อนุญาตก่อนจงึจะดําเนนิการได้ 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอหารือที่ประชุม  เร่ืองการที่ข้าพเจ้าได้ย่ืนคําร้องแทนประชาชนในกรณี

ขอตกแต่งกิ่งไม้บริเวณที่สาธารณะ  โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ดําเนินการตัด

ต้นไมแ้ตเ่หลอืตอไม้ทิ้งไว้   โดยประชาชนได้แจ้งว่าหากเทศบาลดําเนินการตัดแต่ง

กิ่งไมห้ากเจ้าหน้าที่เทศบาลทําไม่ไดค้วรแจ้งให้ชลประทานเจ้าของพืน้ที่ดําเนินการ  

การตัดเหลอืแตต่อทิ้งไว้ดูแล้วไมส่วยงาม  และขอหารือว่าหากเป็นพื้นที่คาบเกี่ยว

หลายหน่วยงานจะไมไ่ด้รับการดูแลใช่หรอืไม่ 

นายสรกฤต  รัตนพันธุ์  กองช่างได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าของพื้นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่

ไมไ่ด้รับคําตอบจากเจ้าของพืน้ที่แตอ่ย่างใด 



24 
 

นายธนกร  อุดมพันธุ์  หากมีการร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ มายังเทศบาล    ขอให้แนบ ช่ือผู้

ร้องเรียน  หรือให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นผู้ดําเนินการย่ืนคําร้องมายัง

เทศบาลเอง  เพราะหากเทศบาลดําเนินการแล้วหรือไม่ได้ดําเนินการหรือไม่

อย่างไร  จะมีการแจ้งให้ผู้ร้องรับทราบทุกครัง้ 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา หากให้ประชาชนเป็นผู้ ย่ืนคําร้องมายังเทศบาล  เพราะหากเทศบาล

สามารถดําเนินการได้หรือไม่ได้อย่างไร  จะได้แจ้งเป็นหนังสือให้ประชาชนได้รับ

ทราบและเข้าใจตรงกันเป็นการลดข้อขัดแยง้ระหว่างสมาชิกสภาและประชาชน 

นายกเทศมนตรี  ต้ังแต่วันที่  1  มกราคม  2559   เป็นต้นไปต่อไปให้ปฏิบัติตามที่

นายธนกร  อุดมพันธุ์  รองนายกเทศมนตรีแนะนํา  คือให้ประชาชนเป็นผู้เขียนคํา

ร้องมายังเทศบาลเองโดยเทศบาลจะได้ตอบคําร้องไปยังผู้ร้องเอง 

นายสรกฤต  รัตนพันธุ์  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าเร่ืองสะพานบริเวณชุมชนบ้าน

หย่อนชํารุด   กองช่างได้ดําเนินการย่ืนแบบใหม่ทั้งหมด  เน่ืองจาก แบบแปลนที่

รับมาจากองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชียงใหม่ใช้ไม่ได้    ให้เปลี่ยนเป็นแบบขนาด  

เอ 4  และมีเอกสารเพ่ิมเติมตามที่ชลประทานกําหนด   ต้องเร่ิมดําเนินการใหม่

ทั้งหมด   หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกคร้ังหน่ึง 

นายกเทศมนตรี   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายกเทศมนตรี   ขอปิดการประชุม 

ปดิประชุมเวลา  12.00   น. 
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(ลงช่ือ)      ประเสริฐ   ภาใจดี   ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                      ( นายประเสริฐ   ภาใจดี )  

                  ปลัดเทศบาลตําบลสันป่าตอง 
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